

รายละเอียดตัวชี้วัดภาครัฐจังหวัด (ด้านนโยบายกรมภาครัฐ)

ประจำปีงบประมาณ 2567

(รอบที่ 2/2567)

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ภาครัฐจังหวัดทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต
ที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

น้ำหนักผลงาน : ร้อยละ 4

คำอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ภาครัฐจังหวัดทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่
สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายถึง

รอบที่ 1 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของภาครัฐจังหวัด ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานสำคัญตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปพลางก่อน โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของงานสำคัญนั้นๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ

รอบที่ 2 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของภาครัฐจังหวัด ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

รอบที่ 2/2567 :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
1	<ul style="list-style-type: none">• แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่สำคัญที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณ• ดำเนินการได้ 51 - 60.99% ของเป้าหมาย
2	<ul style="list-style-type: none">• แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่สำคัญที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณ• ดำเนินการได้ 61 - 70.99% ของเป้าหมาย
3	<ul style="list-style-type: none">• แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่สำคัญที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณ• ดำเนินการได้ 71 - 80.99% ของเป้าหมาย
4	<ul style="list-style-type: none">• แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่สำคัญที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณ• ดำเนินการได้ 81 - 90.99% ของเป้าหมาย
5	<ul style="list-style-type: none">• แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่สำคัญที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณ• ดำเนินการได้ 91 ขึ้นไป ของเป้าหมาย

เงื่อนไข :

1. ใช้ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์ม RPT 107 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - Operation) สำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด
2. ปศุสัตว์จังหวัดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หากในรอบที่ 1 ไม่มีหรือไม่ได้ส่งให้กองแผนงาน จะพิจารณาปรับลด 0.50 คะแนน
3. ปศุสัตว์จังหวัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้กองแผนงานตามระยะเวลาที่กำหนด (พิจารณาวันประทับตราหนังสือที่ออกจากจังหวัด) โดยหากล่าช้าจะปรับลดคะแนน วันละ 0.1000 คะแนน
 - รอบที่ 1/2567 (ผลงานตั้งแต่เดือน ต.ค.66 - มี.ค.67) กำหนดส่งวันที่ 5 เมษายน 2567
 - รอบที่ 1/2564 (ผลงานตั้งแต่เดือน ต.ค.64 - ก.ย.65) กำหนดส่งวันที่ 7 ตุลาคม 2567
4. กรณีที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบันทึกผลงานและผลการเบิกจ่ายตามแบบรายงาน RPT 107 และ RPT 201 ไม่ครบทุกโครงการ/ผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :

1. ใช้ข้อมูลของงานสำคัญที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - Operation)
2. ปศุสัตว์จังหวัด พิมพ์รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบฟอร์ม RPT 107 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - Operation) ส่งกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยรอบที่ 1 กำหนดส่งวันที่ 5 เมษายน 2567 และรอบที่ 2 กำหนดส่งวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้ ในรอบที่ 1 ให้ปศุสัตว์จังหวัดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานสำคัญที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และตามเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งกองแผนงานด้วย
3. กองแผนงาน คำนวณคะแนนโดยเปรียบเทียบร้อยละของผลการปฏิบัติงานที่ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการ ได้จริง กับเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานสำคัญที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และตามเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยพิจารณาหลักฐานจากผลการดำเนินงานของปศุสัตว์จังหวัด ดังนี้
 - รอบที่ 1 พิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบฟอร์ม RPT 107 ในระบบบริหารการ ปฏิบัติงาน (e - Operation) และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง ปริมาณของงานสำคัญที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ
 - รอบที่ 2 พิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบฟอร์ม RPT ๑๐๗ RPT ๒๐๑ ในระบบ บริหารการปฏิบัติงาน (e - Operation)

ใช้สำหรับวัด

1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
2. หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
3. เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตัวชี้วัดภาครัฐจังหวัด (ด้านนโยบายกรมภาครัฐ)
ประจำปีงบประมาณ 2567
(รอบที่ 2/2567)

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ภาครัฐอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของภาครัฐจังหวัดทำได้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานภาครัฐอำเภอได้รับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

น้ำหนักผลงาน : ร้อยละ 3

คำอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่สำนักงานภาครัฐอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของภาครัฐจังหวัดทำได้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานภาครัฐอำเภอได้รับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายถึง

รอบที่ 1 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสำนักงานภาครัฐอำเภอที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตาม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เปรียบเทียบกับเป้าหมายของงานสำคัญนั้น ๆ โดยภาครัฐจังหวัดต้องกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามเป้าหมาย

รอบที่ 2 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสำนักงานภาครัฐอำเภอ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตาม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่สำคัญ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับเป้าหมายของงานสำคัญนั้น ๆ โดยภาครัฐจังหวัดต้องกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

รอบที่ 2/2567 :

ระดับ คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
1	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงานภาครัฐจังหวัด กำหนดเป้าหมายงาน – เงิน ให้สำนักงานภาครัฐอำเภอ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) อย่างน้อย 50% ของโครงการ/ผลผลิตที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับ ● กำกับติดตามผลงานสำคัญของสำนักงานภาครัฐอำเภอ ดำเนินการได้ 51 - 60.99% ของเป้าหมาย
2	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงานภาครัฐจังหวัด กำหนดเป้าหมายงาน – เงิน ให้สำนักงานภาครัฐอำเภอ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) อย่างน้อย 50% ของโครงการ/ผลผลิตที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับ ● กำกับติดตามผลงานสำคัญของสำนักงานภาครัฐอำเภอ ดำเนินการได้ 61 - 70.99% ของเป้าหมาย
3	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงานภาครัฐจังหวัด กำหนดเป้าหมายงาน – เงิน ให้สำนักงานภาครัฐอำเภอ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) อย่างน้อย 50% ของโครงการ/ผลผลิตที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับ ● กำกับติดตามผลงานสำคัญของสำนักงานภาครัฐอำเภอ ดำเนินการได้ 71 – 80.99% ของเป้าหมาย
4	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงานภาครัฐจังหวัด กำหนดเป้าหมายงาน – เงิน ให้สำนักงานภาครัฐอำเภอ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) อย่างน้อย 50% ของโครงการ/ผลผลิตที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับ ● กำกับติดตามผลงานสำคัญของสำนักงานภาครัฐอำเภอ ดำเนินการได้ 81 – 90.99% ของเป้าหมาย
5	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงานภาครัฐจังหวัด กำหนดเป้าหมายงาน – เงิน ให้สำนักงานภาครัฐอำเภอ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) อย่างน้อย 50% ของโครงการ/ผลผลิตที่สำนักงานภาครัฐจังหวัดได้รับ ● กำกับติดตามผลงานสำคัญของสำนักงานภาครัฐอำเภอ ดำเนินการได้ 91 ขึ้นไป ของเป้าหมาย

เงื่อนไข :

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ต้องกำหนดเป้าหมายงาน - เงิน ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) อย่างน้อย 50% ของโครงการ/ผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ เช่น มี 5 โครงการ ต้องแบ่งงาน - เงิน ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ อย่างน้อย 3 โครงการ หากไม่มีการกำหนดเป้าหมายงาน - เงิน ตามเงื่อนไข จะพิจารณาปรับลดคะแนน จำนวน 1 คะแนน

2. กรณีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จะพิจารณาเฉพาะเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่ปรากฏตามรายงาน แต่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะต้องบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดด้วย หากไม่มีการบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ จะพิจารณาปรับลดคะแนน จำนวน 1 คะแนน

3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) และเรียกรายงาน RPT 112 เป็นไฟล์ PDF ส่งกองแผนงานตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่มีการขอแก้ไขข้อมูล ในแต่ละรอบการประเมิน (รอบ 1/2567 และรอบ 2/2567) มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป จะปรับลดคะแนน 0.50 คะแนน โดยสามารถขอแก้ไขข้อมูลของเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น และขอแก้ไขได้ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป หากขอแก้ไขหลังวันที่ 3 จะปรับลดคะแนน 0.50 คะแนน ทั้งนี้ หากกองแผนงานตรวจพบว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง (สูง-ต่ำ ผิดปกติ) จะถูกปรับลด คะแนน 0.50 คะแนน

4. ปศุสัตว์จังหวัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้กองแผนงานตามระยะเวลาที่กำหนด (พิจารณาวันลงรับที่กองแผนงาน) โดยหากล่าช้าจะปรับลดคะแนน วันละ 0.10 คะแนน

- รอบที่ 1/2567 (ผลงานเดือน ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567) กำหนดส่งวันที่ 5 เมษายน 2567

- รอบที่ 2/2567 (ผลงานเดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567) กำหนดส่งวันที่ 7 ตุลาคม 2567

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :

1. ใช้ข้อมูลของงานสำคัญที่จังหวัดได้รับตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - Operation)

2. ปศุสัตว์จังหวัด พิมพ์รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบฟอร์ม RPT 112 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - Operation) ส่งกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยรอบที่ 1 กำหนดส่งวันที่ 5 เมษายน 2567 และรอบที่ 2 กำหนดส่งวันที่ 7 ตุลาคม 2567

3. กองแผนงาน คำนวณคะแนนโดยพิจารณาหลักฐานที่กำหนด โดยหลักฐานในส่วนที่จังหวัดมีการแจ้งกองแผนงานขอแก้ไขข้อมูล จะพิจารณาจากหนังสือราชการที่ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์

ใช้สำหรับวัด

- 1.หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- 2.ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
- 3.เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
- 4.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

**รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567
(รอบที่ 2/2567)**

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด (ยกเว้น ปศจ.กทม.)

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด หมายถึง การวัด ความสำเร็จของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการนำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ไปขับเคลื่อนโดย การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้แผนพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้จะต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ มีการบูรณาการกันระหว่าง หน่วยงานภายในจังหวัด และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกลุ่มงาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน
๑	ทบทวนคำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานและมีทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ภายในจังหวัด เช่น ด้าน/ศูนย์ฯ/สถานี ฯลฯ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด	๑
๒	จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อทบทวนคำสั่งฯและโครงการที่เสนอของบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกลุ่มงาน เช่น โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯรับผิดชอบ , โครงการที่เกี่ยวกับด้านมาตรฐานสินค้ามอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯรับผิดชอบ เป็นต้น	๑
๓	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y๑) หรือได้รับบรรจุเป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y๒) อย่างน้อย ๑ โครงการ	๑
๔	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลังปรับลดในขั้นคณะกรรมการฯ) ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑
๕	จังหวัดมีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น สินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ โรคระบาดสัตว์ ทารุณกรรมสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ โรงฆ่าเถื่อน ขอความช่วยเหลือ ฯลฯ และจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นหากไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน 1 คะแนน เช่น หากดำเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ 5 แต่ไม่ได้ดำเนินการใน ขั้นตอน ที่ 1-4 ก็จะได้เพียง 1 คะแนน ไม่ใช่ได้ 5 คะแนน

เงื่อนไข :

1. ขั้นตอนที่ 1 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธาน มีองค์ประกอบครบถ้วน และอำนาจหน้าที่ถูกต้อง กรณีคำสั่งไม่ถูกต้อง เช่น คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ฯ ปรับลด 0.2 คะแนน
2. ขั้นตอนที่ 2 ต้องมีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการฯ / โครงการที่เสนอ งบประมาณ / การทบทวนผู้รับผิดชอบโครงการ กรณีไม่มีการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการฯ / มอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการไม่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกลุ่มงาน ปรับลด 0.2 คะแนน, กรณีไม่มีการประชุม เท่ากับ 0 คะแนน
3. ขั้นตอนที่ 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y1) หรือได้รับบรรจุเป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุน เกินกรอบวงเงิน (Y2) อย่างน้อย 1 โครงการ กรณีเสนอของบประมาณแต่เป็นโครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน งบประมาณ ปรับลด 0.1 คะแนน และ กรณีไม่ได้เสนอของบประมาณเท่ากับ 0 คะแนน
4. ขั้นตอนที่ 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลังปรับ ลดในชั้น คณะกรรมการฯ) ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผผง จะมีหนังสือแจ้งให้รายงาน) หากส่ง ล่าช้ากว่า กำหนด จะพิจารณาปรับลด วันละ 0.1 คะแนน (นับจากวันลงรับหนังสือหรือสำเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กองแผนงานได้รับ)
5. ขั้นตอนที่ 5 ให้หมายความรวมถึงการร้องเรียนทุกเรื่องด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถบริหารจัดการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ปรับลด ครั้งละ 0.1 คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลของจังหวัดเปรียบเทียบกับหลักฐานจากสำนักเลขานุการกรม และ Application DLD 4.0 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567) หากไม่มีข้อร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร
6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จะต้องส่งหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดให้กองแผนงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หากส่งล่าช้ากว่ากำหนด จะพิจารณาปรับลด วันละ 0.1 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของ ตัวชี้วัดนี้ นับจากวันลงรับหนังสือหรือสำเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กองแผนงานได้รับ

หลักฐานประกอบการพิจารณา :

1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ซึ่งในรายงานการประชุมจะต้องมีประเด็นการหารือทบทวนคำสั่งคณะกรรมการฯ โครงการที่เสนอของบประมาณ และการทบทวนผู้รับผิดชอบโครงการ
3. รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

4. หนังสืออนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากผู้ว่าราชการจังหวัด/ เกษตร และสหกรณ์จังหวัด

5. หนังสือถึงกองแผนงาน แจ้งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้อำนาจพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลังปรับลดในชั้น คณะกรรมการฯ)

6. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ใช้สำหรับวัด

- 1.หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- 2.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
- 3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- 4.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- 5.ปศอ.ทุกอำเภอ

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ด้านสารสนเทศ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบที่ 2/2567)

ชื่อตัวชี้วัด : การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5

คำอธิบายตัวชี้วัด

• ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ ในระบบ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2567

• ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2567 เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2566 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) โดยพิจารณา 2 มิติประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์

• ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศสจ01) หมายถึง ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ จำนวนสัตว์ที่ถูกล่า ที่ได้บันทึกลงในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เป็นรายเดือน ประจำปี 2567

• ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศสจ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้า ฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศสจ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2567 โดยเป็นสัดส่วนจำนวน เดือนต่อปี

• มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCLi

Level หมายถึง ผลการดำเนินการเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด

Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการดำเนินการ

Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับหน่วยงานอื่น

Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะท้อนผลการดำเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ของหน่วยงาน โดยพิจารณาการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่กำหนด แบ่งเป็น 2 เกณฑ์ ดังนี้

1. การปรับปรุงฐานฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

$$\text{สูตรการคำนวณ : ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์} = \frac{\text{ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2567 ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ} \times 100}{\text{ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2566}}$$

2. การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศรฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

$$\text{สูตรการคำนวณ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศรฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์} = \frac{\text{จำนวนเดือนที่บันทึกแล้วเสร็จ} \times 100}{6 \text{ เดือน}}$$

เกณฑ์ให้คะแนน รอบที่ 2/2567

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน												
1-4	<p>พิจารณาจากผลการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.0</th> <th>1.0</th> <th>2.0</th> <th>3.0</th> <th>4.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนนที่ได้	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	80	85	90	95	100
คะแนนที่ได้	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0								
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	80	85	90	95	100								
5	<p>พิจารณาจากผลการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศรฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.0</th> <th>0.5</th> <th>1.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศรฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนนที่ได้	0.0	0.5	1.0	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศรฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	0	60	100				
คะแนนที่ได้	0.0	0.5	1.0										
ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศรฐ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	0	60	100										

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

1. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จะพิจารณาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้

1. ข้อมูลเกษตรกรหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์
2. ข้อมูลพิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์
3. รูปภาพเกษตรกร

2. การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศธ01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเดือน ประจำปี 2567 จะพิจารณารายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ดังนี้

1. ข้อมูลสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเพื่อเป็นอาหาร 3 ชนิด คือ โค กระบือ สุกร
2. ข้อมูลราคาสัตว์มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม คือ โคเนื้อ โคขุน กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไข่ไก่ ไข่เป็ด

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		2564	2565	2566
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ราย	3,353,649	3,575,235	3,551,631

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2566
2. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2567
3. ข้อมูลรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า (ศธ01) จากระบบ ประจำปี 2567
4. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง

แนวทางการประเมินผล :

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการทำงาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การทำให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน

ใช้สำหรับวัด

1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- 2.เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
- 3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- 4.ปศอ.ทุกอำเภอ

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดพัทลุง (การสร้างความรู้)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบที่ 2/2567)

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการสร้างความรู้และเข้าใจแก่ประชาชน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 สำหรับปศุสัตว์จังหวัด

คำอธิบายตัวชี้วัด มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัด ความสำเร็จในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วน ราชการทุกแห่ง ซึ่งจะประเมินจากปริมาณ และคุณภาพการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และประสิทธิภาพ ของการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น เพื่อให้ผลการ ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนด ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในประเด็น นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมของกรม ปศุสัตว์ หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการ จัดทำแผนการสร้างความรู้ความ เข้าใจ ไปยังประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อ ออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องรวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ โดยคำนึงถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อเท็จจริงที่สำคัญต่อสถานการณ์ และดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆภายใน 24 ชั่วโมง และต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานผล

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2567 :

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ระดับคะแนน	คำเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
1	ทบทวนแผนการดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หากมีการปรับแผน ให้แจ้งสำนักงานปลัดรัฐเขต และสำเนาส่งสำนักงานเลขานุการกรมภายในเดือน พฤษภาคม 2567
2	กรณีมีการปรับแผน ให้มีการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อถ่ายทอดแผนที่ปรับ แก่บุคลากร ในสังกัดให้รับทราบโดยทั่วกัน และดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 5 เรื่อง กรณีไม่มีการปรับแผน มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 5 เรื่อง
3	มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 6 เรื่อง
4	มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 7 เรื่อง
5	สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ส่ง สำนักงานปลัดรัฐเขตภายใน วัน เวลา ที่กำหนด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปลัดรัฐ

ระดับคะแนน	คำเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
1	ปลัดรัฐจังหวัดเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม "IO-DLD" พร้อมทั้งเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน
2	อธิบดี/ทีมโฆษก/Admin DLD 4.0 แจ้งประเด็นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย ปลัดรัฐจังหวัดตอบ "รับทราบ/รับปฏิบัติ" ข่าวสารในไลน์กลุ่ม "IO-DLD"
3	ดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปลัดรัฐในไลน์กลุ่ม "IO-DLD" ภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ดำเนินการภายใน 2 วัน
4	นำข้อสรุปการดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เผยแพร่ ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง ขึ้นไป
5	ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press Release, Website หรือ ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ ให้ สำนักงานเลขานุการกรมภายใน 3 วันนับแต่วัน รับทราบข่าวโดยไม่วางวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสำเนาให้ปลัดรัฐ เขตในพื้นที่ทราบ

**กรณีหน่วยงานไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง ให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม

เงื่อนไข :

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

1. การจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สามารถ กำหนดประเด็นได้ จากนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยกำหนดช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อใด อาทิเช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อ ออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น (แบบฟอร์ม 1.1)

2. การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ หน่วยงานที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ (แบบฟอร์ม 1.2)

2.1 โทรทัศน์/เคเบิลทีวี ระบุหัวข้อข่าว ช่อง วัน เวลา ที่ออกอากาศ ถ่ายภาพหน้าจอหรือบันทึกคลิปรายการ ที่ออกอากาศ

2.2 วิทยุ / วิทยุชุมชน ระบุหัวข้อข่าว รายการ คลื่นวิทยุ วัน เวลา ที่ออกอากาศหรือบันทึกคลิปเสียงรายการ ที่ออกอากาศ

2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา คัทเอ๊าท์ ไวนิล) ให้ตัดหรือ สำเนา หรือถ่ายภาพ ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสิ่งพิมพ์ หน้าตีเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่

2.4 สารสนเทศ สื่อออนไลน์ (ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ให้สำเนา หรือถ่ายภาพหน้าจอข่าว ระบุหัวข้อข่าว ชื่อสื่อออนไลน์ วันเดือนปีที่เผยแพร่

2.5 ประชุม สัมมนา ภาพถ่าย ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมฯ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม สัมมนา

2.6 แถลงข่าว ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว ระบุหัวข้อแถลงข่าว ผู้แถลงข่าว วัน เวลา สถานที่จัดแถลง ข่าว และสำเนาลายมือชื่อสื่อมวลชนที่เข้าร่วมแถลงข่าว

2.7 การจัดนิทรรศการ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่จัดนิทรรศการ ระบุหัวข้อ วัน เวลา สถานที่

2.8 กิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เช่น การจัดกิจกรรม Press tour

2.9 อื่น ๆ ในกรณีที่มีการนำเสนอ นอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.8 เช่น สื่อบุคคล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ คำแนะนำเกษตรกรที่ฟาร์มเป็นรายบุคคล เป็นต้น ให้ถ่ายภาพ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา และสถานที่

3. การสรุปผล และรายงานการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนของหน่วยงาน ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ส่งให้ สำนักงานปศุสัตว์เขตที่กำกับ (แบบฟอร์ม 1.3)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

1. ถ้าดำเนินการไม่ทันต่อเวลา ตัด 0.5 คะแนน

2. เนื้อหาไม่ครบถ้วน (ที่มาที่ไป ข้อเท็จจริง การแก้ไข การชี้แจงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์) ตัด 0.2 คะแนน

3. การสรุปผลและรายงานการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ส่งมายัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้ชี้แจงผ่านสื่อฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด นักชัตฤกษ์ (แบบฟอร์ม 2.3) ส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด ตัด 0.2 คะแนน

สรุปหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด

1. แบบฟอร์ม 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 และ 2.3

2. หลักฐานการสื่อสารภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย การติดป้าย ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือการจัดตั้งคณะทำงาน การสื่อสารผ่านไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น

3. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดมีองค์ประกอบดังนี้

1. การดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
2. การดำเนินการได้ครบถ้วนตามที่กำหนด
3. การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
4. การแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามที่กำหนด
5. กรณีส่งหลักฐาน และรายงานไม่ตรงตามกำหนด จะถูกหักคะแนน วันละ 0.2 คะแนน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		2564	2565	2566
ระดับความสำเร็จการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	ระดับ	5	5	5

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

1. แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2. ดำเนินการตามแผน/จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร / สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม ต่างๆ ของหน่วยงาน ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ และสรุปผล
3. ข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานซึ่งเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร

ใช้สำหรับวัด

1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
2. เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ด้านสารสนเทศ) (อำเภอ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(รอบที่ 2/2567)

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co – ordinator : DLD - C)

น้ำหนักตัวชี้วัด : ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 5

คำอธิบายตัวชี้วัด :

กรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่งที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD-C) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน ในกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถดำเนินการกิจโดยบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่สำคัญของ กรมปศุสัตว์ได้อย่างสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการประสานงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการขับเคลื่อนงาน ด้านการปศุสัตว์เชิงพื้นที่ การดำเนินการตามข้อสั่งการเร่งด่วนจากจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ กรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ คะแนน	คำเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน								
๑	<p>มีการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ เพื่อแจ้งนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ รับทราบแผนงานและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงาน/ประชุมกรณีมีเรื่องเร่งด่วน ตามที่ได้รับนโยบายหรือข้อสั่งการเร่งด่วน จากจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมกันหารือ กำหนดแนวทางดำเนินการ วางแผนกำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ภารกิจตามทีประชุมบรรลุผลสำเร็จ รวมไปถึงการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์เชิงพื้นที่</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามข้อ ๑ โดยต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)</p>								
๒ - ๔	<p>พิจารณาจากจำนวนภารกิจที่บรรลุผลสำเร็จ ที่มีการรายงานสรุปผลพร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>จำนวนภารกิจที่บรรลุผลสำเร็จ</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑ ภารกิจ</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>๒ ภารกิจ</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>๓ ภารกิจ</td> <td>๓</td> </tr> </tbody> </table>	จำนวนภารกิจที่บรรลุผลสำเร็จ	คะแนน	๑ ภารกิจ	๑	๒ ภารกิจ	๒	๓ ภารกิจ	๓
จำนวนภารกิจที่บรรลุผลสำเร็จ	คะแนน								
๑ ภารกิจ	๑								
๒ ภารกิจ	๒								
๓ ภารกิจ	๓								
๕	<p>รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ ที่มีการระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินการ จำนวน ๓ ภารกิจ</p>								

เงื่อนไข :

1. การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่

1.1 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ ดังนี้
การประชุมประจำเดือน

1) แจกนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ รับทราบแผนงานและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์เชิงพื้นที่

2) ติดตามผลการดำเนินงาน และระดมความคิดเห็นในการทำงานและแก้ไขปัญหา
การประชุมกรณีพิเศษ

1) แจกนโยบายหรือข้อสั่งการเร่งด่วน จากจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกรมปศุสัตว์

2) ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการ วางแผนกำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ภารกิจตามการประชุมบรรลุผลสำเร็จ

3) นำผลการหารือเสนอกรมปศุสัตว์ เพื่อทราบและพิจารณาให้การสนับสนุน

1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ นโยบายหรือ ข้อสั่งการเร่งด่วน จากจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกรมปศุสัตว์ รวมไปถึงการขับเคลื่อนงาน ด้านปศุสัตว์เชิงพื้นที่ พร้อมแสดงรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่มีลักษณะบูรณาการด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม

2) เป้าหมาย/ผลผลิต

3) ระยะเวลาดำเนินการ

4) งบประมาณ/แหล่งที่มา ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่ม (ถ้ามี)

5) ผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง

1.3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ประสานราชการระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มองเห็นกรอบการดำเนินงานในภาพรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานให้มีการประสานเชื่อมโยงในส่วนที่รับผิดชอบ ได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องกัน

2. การพิจารณาจำนวนภารกิจที่บรรลุผลสำเร็จ

ในแต่ละรอบการประเมิน จะมีการให้คะแนนตามจำนวนภารกิจที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในภารกิจเดียวกันนับเป็น 1 ภารกิจ และมีการรายงานสรุปผลการดำเนินการพร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป กรณีภารกิจใด ไม่มีรายงานสรุปผลการดำเนินการ หรือไม่มีการระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จะได้รับคะแนน 0.5 คะแนน

3. การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ

ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการของแต่ละภารกิจเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ กรณีไม่มีรายงานสรุปผล การดำเนินการ หรือไม่มีการระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) หรือมีแต่ไม่ครบ 3 ภารกิจ จะไม่ได้รับคะแนน

หลักฐานประกอบการพิจารณา :

1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ที่มีวาระการประชุม
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ
ภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่
5. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่
ที่ประสบความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ใช้สำหรับวัด

1. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
2. เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
4. ปศอ.ทุกอำเภอ